



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๘ มูลค่าข่าว ๒๖๒,๖๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## ประลองปัญญา ตอบปัญหาวิชาการ

เนื่อง ปณิศา ไชยสัมพันธ์

**ไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่มี "อาหาร"** แต่เพียงแต่ทานให้ไม่คงไม่พอสำหรับคนเราเพราะการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

ตราใบไม้ที่คนเราต้องรับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารย่อมเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปทาง 'เนสท์เล่' จึงจับมือกับ 'สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร' จัดการแข่งขัน **FoSTAT - Nestle' Quiz Bowl 2014** ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์อาหาร

ระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้ร่วมการแข่งขันถึง 66 สถาบัน ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เมื่อ 14 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะที่จะได้เดินทางไปเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในระดับนานาชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ ประเทศสิงคโปร์

**นาคค ดิฉะบุตร** ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ ไทย (จำกัด) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกิจการดังกล่าวว่าเนื่องจากเนสท์เล่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารของประเทศไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศจึงจัดการแข่งขันขึ้นเช่นนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เยาวชนไทยระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและนำเอาความรู้จากการ



แข่งขันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานการอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทย

การแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้น สลับกับการตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารของผู้เข้าร่วมงานเพื่อชิงรางวัลที่สร้างความสนุกสนาน ช่วยลดความตึงเครียดของการแข่งขันได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงตัดสิน ถึงแม้จะมีผลคะแนนปรากฏเท่ากับถึง 3 ทีม ทำให้ทางคณะกรรมการต้องเพิ่มคำถามเพื่อตัดเชือก และในที่สุดรางวัลชนะเลิศก็ตกเป็นของทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แชมป์เก่า



เมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่ได้รับเกียรติทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และชนะไปอย่างเฉียดฉิว

งานนี้มีรุ่นพี่แชมป์เก่าจากปีที่แล้วอย่าง **แพรว เจริญวุฒิพงษ์** และ **สาริณี ฉิระภุชเว** ตัวแทนนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ชนะเลิศ FoSTAT - Nestle' Quiz Bowl 2013 มาร่วมแสดงความยินดี และยังมาร่วมร่วมเล่นถึงประสบการณ์การไปดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา ระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ ประเทศสิงคโปร์ ทำให้ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เปิดตาเพราะที่สิงคโปร์เป็นศูนย์วิจัยใหญ่ของเอเชียที่ทันสมัยมาก อีกทั้งใส่ใจในอาหารมากกว่าที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องมั่นใจว่าก่อนนี้ จะไปถึงผู้บริโภคต้องปลอดภัย ซึ่งสามารถนำความรู้นี้มาใช้ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพเพราะจะต้องเป็นผู้ผลิตที่ในอนาคต

นอกจากจะยินดีไปรับรางวัลที่ได้รับแล้วเหล่าผู้ชนะจากรีวิวจรรยาไม่ลืมที่จะแบ่งปันเทคนิคการเรียนให้กับน้องๆ รุ่นหลังตามสไตล์ของแต่ละคนแตกต่างกันด้วย...

เริ่มจาก **วรกันต์ เบนญชรบรรณกุล** ที่แนะนำให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด จะได้เสียเวลาส่วนน้อยที่สุด แล้วเอาเวลาส่วนนั้นไปใช้กับการทำกิจกรรมได้ ส่วน **ริชาร์ด ลี สติติพงษ์** บอกไปถึงน้องๆ ที่จะเรียนสายวิทยาศาสตร์ว่า จะสนใจแต่ทฤษฎีวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ โดยควรสนใจในด้านการปฏิบัติด้วยถึงจะ



สัมฤทธิ์ผล

ส่วน **ชญาภา เยี่ยงวีรชน** ขอเน้นที่ความขยัน โดยบอกว่า ถ้าอยากจะทำเก่งเท่าคนเก่ง เราก็ต้องขยันกว่าเขา 10 เท่า และยังแนะนำเพิ่มเติมว่า ต้องดูให้ออกว่าแบบไหนเป็นการเรียนแบบการจำ และแบบไหนคือการเรียนแบบเข้าใจ ถ้าเกิดว่าเราจับจุดได้ว่าที่เราเข้าใจตรงนี้แล้ว ช่วยเรื่องการจำให้ดีขึ้นได้

ปิดท้ายด้วย **สุพิชชา คุณนายกุล** ที่ฝากมาว่า อยากให้ทุกคนทำในสิ่งที่อนาคตเราจะไม่เสียใจภายหลังแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว

ที่สำคัญยังฝากบอกมาถึงทุกๆ คนอีกด้วยว่า อยากให้ใส่ใจเรื่องอาหารการกินให้มาก ไม่ควรกินตามกระแส แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นกระแสเฮลท์ตี้ แต่เราก็ไม่ควรกินอาหารเพื่อสุขภาพเพียงเพราะตามกระแสเท่านั้น แต่ควรทานเพราะเราเห็นความสำคัญต่อสุขภาพจริงๆ จะดีกว่า